



“ค่าสินไหมทดแทนที่ลวงพันอายุความ” คืออะไร!!

เชื่อว่าที่ผ่านมามีน้อยคนที่จะรู้จัก “ค่าสินไหมทดแทนที่ลวงพันอายุความ” (ฟังลิงค์ <https://www.youtube.com/watch?v=dEVmHxuMLXU>) และแม้แต่คนในแวดวงการประกันภัยเอง ถ้าใช้กลุ่มด้านกฎหมายหรือระดับคีย์แมนบริษัทก็อาจจะไม่รู้จักรหัสคั่นหูคั่นตาเช่นกัน

ไปดูกันเลยว่าจริงๆ แล้ว “ค่าสินไหมทดแทนที่ลวงพันอายุความ” มันคืออะไรกันแน่!! (ฟังลิงค์ <https://www.youtube.com/watch?v=dEVmHxuMLXU>)

ปกติเวลาเราซื้อประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยบ้าน ที่อยู่อาศัย สำนักงาน อาคาร ประกันการเดินทาง ประกันสุขภาพ หรืออื่นๆ จาก “บริษัทประกันวินาศภัย” แล้วพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็จะ “เคลมประกัน” เพื่อขอ “สินไหมทดแทน” เป็นค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัท

เมื่อทางบริษัทพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติจ่ายเงินสินไหมทดแทนความเสียหายนี้กับเรา ส่วนใหญ่จะจ่ายเป็น “เช็คเงินสด” มาให้ แล้วเราจะต้องนำเช็คนั้นไปขึ้นเงินที่ธนาคารอีกชั้นตอนหนึ่ง

ซึ่งปกติอายุการใช้งานของเช็คแต่ละใบนั้นมีระยะเวลาตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แค่ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สั่งจ่ายหน้าเช็คเป็นต้นไป

แล้วเมื่อเรา ลืม!! หรือยุ่ง ไม่สะดวก “นำเช็คสินไหม” ที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยมาไปขึ้นเงินภายในระยะเวลาอายุของเช็คคือ เกิน 6 เดือนไปแล้ว เงินสินไหมที่บริษัทสั่งจ่ายเช็คให้กับเราก็ “ไม่ถูกเบิกออก” มาจากบริษัท ยังค้างอยู่กับบริษัทจนกว่าเราจะไปติดต่อ “ขอรับไหม” ภายใน 2 ปี

เงินที่สั่งจ่ายเช็ค แล้วเราในฐานะผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ไม่ไปขึ้นเงินนี้ ถ้าเกิน 2 ปีไปแล้วบริษัทประกันเขาจะส่งไปกองไว้ที่ “กองทุนประกันวินาศภัย” แล้วเขาจะเรียกเงินก้อนนี้ว่า “ค่าสินไหมทดแทนที่ลวงพันอายุความ”

อีกกรณีหนึ่ง!! ก็คือ หากเกิดเหตุให้ต้องเคลมประกันใดกับบริษัทประกันวินาศภัย แล้วมีการ “ตกลง” ค่าสินไหมชดเชยความเสียหายกันได้แล้ว ทางบริษัทก็ “เปิดเคลม” ให้ แต่ทางเราผู้เอาประกัน หรือผู้เสียหาย “ไม่ได้” ไปรับเช็คหรือเบิกเงินค่าสินไหมนั้นออกมา จนเลยเวลานับตั้งแต่วันที่ตกลงกันไปถึง 2 ปี

เงินค่าชดเชยค่าเสียหายที่บริษัท “เปิดเคลม” ไว้ให้แล้วนี้ จะถูกส่งมากองไว้ที่ “กองทุนประกันวินาศภัย” เป็นเงินที่เขาเรียกว่า “ค่าสินไหมทดแทนที่ลวงพันอายุความ” อีกนั่นเอง

และ “ค่าสินไหมทดแทนที่ลวงพันอายุความ” นี้ทางกองทุนประกันวินาศภัย จะเก็บไว้รอเราไป “รับคืน” อีกยาวนานถึง 10 ปีทีเดียว

ฉะนั้น!! ตอนนี้ใครคิดขึ้นได้ว่า เคยลืมไปขึ้นเช็ค หรือเคยเจอจากตกลงรับสินไหมใดกับบริษัทแล้วยังไม่
รับเงินรับเช็คมาเลย ถ้ายังไม่ถึง 2 ปี ก็ให้รีบไปติดต่อ “ขอรับ” อีกครั้งกับบริษัทประกันภัยที่เอาประกันไว้ได้
เลย และถ้าเกินเวลา 2 ปีไปแล้ว ให้รีบติดต่อไปที่ กองทุนประกันวินาศภัยได้เลย

ปัจจุบันนี้ทางกองทุนฯ มีระบบออนไลน์ให้เราสามารถเข้าไปตรวจสอบเช็คข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วได้
ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ไลน์ และเว็บไซต์ (ฝังลิ้งค์แนะนำเข้าใช้บริการออนไลน์ กองทุนฯ
<https://www.youtube.com/watch?v=A48KrxWyj44&t=7s>) และลิ้งค์เว็บไซต์ (ฝังลิ้งค์ ค้นหาเงินค่า
สินไหมที่ล่วงพ้นอายุความ <https://generalif.appspot.com/claims/enquiry>) ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้.-
